

Thời gian qua, với quan điểm kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an toàn tỉnh đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, nhất là các trường hợp khai báo không trung thực, trốn qua chốt kiểm soát dịch khi vào địa bàn tỉnh.

Không ít trường hợp "né" chốt

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 9 chốt kiểm soát dịch Covid-19 hoạt động tại các cửa ngõ vào tỉnh. Bên cạnh việc đa số người dân từ ngoài tỉnh vào Thái Bình đều chấp hành nghiêm các quy định thì những ngày qua, cơ quan chức năng đã phát hiện không ít trường hợp "né" các chốt cũng như khai báo y tế không trung thực. Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngày 22/8/2021, tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đệ (Vũ Thư), lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện xe mô tô mang biển kiểm soát 17B3-095.98 do Bùi Thị Oanh, sinh năm 1992, trú tại xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam điều khiển trốn qua chốt kiểm soát dịch, không chấp hành việc khai báo y tế. Ngay sau khi phát hiện, tổ công tác đã yêu cầu Bùi Thị Oanh vào chốt khai báo y tế đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Đây chỉ là 1 trong gần 30 trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 bị lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu Tân Đệ phát hiện, xử lý trong thời gian qua. Không chỉ thiếu ý thức, không chấp hành việc kiểm soát của các lực lượng tại chốt hay khai báo gian dối, vượt qua chốt kiểm soát để vào tỉnh mà tình trạng người và phương tiện di chuyển từ các địa phương khác vào Thái Bình

Kiên quyết xử lý các trường hợp khai báo không trung thực



Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 cầu La Tiến (Hưng Hà).

bằng đường mòn, lối mở để trốn khai báo y tế đã xuất hiện. Trước thực trạng này, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai nhiều biện pháp nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Thượng tá Lê Đức Cường, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cho biết: Cùng với siết chặt quản lý người, phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch, hiện nay các tổ tuần tra, kiểm soát vẫn tiếp tục duy trì lực lượng tại các khu vực giáp ranh với các tỉnh, thành phố, kiểm soát chặt chẽ hoạt động các bến đò ngang sông; đồng thời, thành lập các tổ lưu động tuần tra, kiểm soát thường xuyên để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp trốn khai báo y tế, bảo đảm không để dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Từ ngày 12/8/2021

đến nay, các chốt đã kiểm soát trên 22.500 lượt phương tiện, gần 30.100 lượt người qua chốt; trong đó, yêu cầu 177 trường hợp quay đầu xe, cách ly tập trung 809 trường hợp, cách ly tại nhà 18 trường hợp.

Lợi dụng "luồng xanh" để vi phạm

Sau hơn 1 tháng triển khai "luồng xanh" theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải đã tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện vận tải hàng hóa, công nhân, chuyên gia lưu thông qua các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần bảo đảm hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân và chuỗi sản xuất trong nước không bị đứt gãy. Tuy nhiên, nhiều trường hợp đã lợi dụng "luồng xanh" để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Điển hình, đêm ngày 23/8/2021, Công an huyện Hưng Hà phát hiện tài xế Vũ Tiến Đoàn, sinh năm 1982, thôn Đồng Phú, xã Độc Lập điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-746.13 có đăng ký "luồng xanh" nhưng không chở hàng hóa theo quy định mà chở theo 2 người từ xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm (thành phố Hà Nội) về xã Chí Hòa với số tiền 700.000 đồng/người. Tài xế Vũ Tiến Đoàn còn thừa nhận vào ngày 21/8/2021 và khoảng 10 giờ ngày 23/8/2021 đã sử dụng xe đăng ký "luồng xanh" để chở 4 người khác từ thành phố Hà Nội về xã Độc Lập và xã Chí Hòa với tổng số tiền 2,4 triệu đồng. UBND huyện Hưng Hà đã ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với tài xế Vũ Tiến Đoàn về hành vi trên.

Đồng chí Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận

tải cho biết: Thực tế ở Thái Bình không gian cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ nên địa phương không có "luồng xanh". Tất cả phương tiện hàng hóa hoạt động bình thường. Tuy nhiên, hiện nay ở một số chốt kiểm soát dịch đang thực hiện kiểm tra "luồng xanh" nhằm giảm bớt thủ tục khai báo của lái xe tỉnh ngoài khi vào hoặc đi qua tỉnh. Để hạn chế hành vi lợi dụng "luồng xanh" vi phạm pháp luật, khi các phương tiện đi qua chốt kiểm soát, bên cạnh việc tạo điều kiện tối đa cho lái xe cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành chuyên môn và chính quyền địa phương trong quản lý lái xe, nhất là lái xe người Thái Bình làm việc tại các doanh nghiệp ngoài tỉnh. Ngoài ra, các tổ tư quản phòng, chống dịch Covid-19 tại công đồng, người dân nơi cư trú tăng cường công tác nắm bắt thông tin về người ra vào nơi cư trú, kịp thời thông báo với cơ quan chức năng xử lý người vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin: Có những trường hợp từ các tỉnh, thành phố phía Nam, các địa phương đang có dịch về lưu trú ngắn ngày tại các tỉnh giáp ranh với tỉnh Thái Bình, sau đó mới về tỉnh Thái Bình nhưng khi đi qua các chốt kiểm soát dịch của Thái Bình lại khai báo về từ các tỉnh không có dịch. Đây là hành vi khai báo y tế không trung thực, không đầy đủ lịch trình di chuyển.

Hành vi của những người ở vùng dịch về mà trốn tránh khai báo y tế tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo quy định của pháp luật, các trường hợp này đều có thể bị xử phạt tiền, có thể phạt tù đến 12 năm hoặc nặng hơn. Qua khai thác thông tin từ những đối tượng vi phạm, hầu hết họ đều hiểu hành vi trốn tránh khai báo y tế sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

TẮT ĐẠT

TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ... (Tiếp theo trang 1)

Covid-19 qua Telehealth; bảo đảm oxy y tế đáp ứng tình hình dịch Covid-19; quản lý, điều trị và chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại nhà; phòng nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhân viên y tế.

Tại hội nghị, đại biểu tại các điểm cầu trên cả nước được chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức quản lý người nhiễm Covid-19 tại nhà và tổ chức quản lý, điều trị Covid-19 tại cơ sở khám chữa bệnh.

HƠN 161.000 NGƯỜI... (Tiếp theo trang 1)

Tính đến ngày 26/8/2021, toàn tỉnh có hơn 161.000 người được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ với tổng số tiền gần 9,3 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 160.263 lao động của 2.580 doanh nghiệp với gần 7 tỷ đồng. Hỗ trợ 124 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hơn 500 triệu đồng; 103 lao động ngừng việc với số tiền 163 triệu đồng; 248 trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế trên 385 triệu đồng; 69 viên chức hoạt động nghệ thuật gần 256 triệu đồng; người lao động là hướng dẫn viên du lịch hơn 14,8 triệu đồng; hỗ trợ kinh doanh 15 triệu đồng; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương cho 300 lao động, phục hồi sản xuất hơn 964 triệu đồng.

Thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động tại các địa phương, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

NGỌC HÂN

KIẾN XƯƠNG... (Tiếp theo trang 1)

100% xã, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3. Tổng số học sinh cấp tiểu học xét hoàn thành chương trình lớp học đạt tỷ lệ 99,7%; tỷ lệ học sinh được công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%; tỷ lệ học sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT đạt 74,7%. Tại cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh của huyện giành 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích. Kết quả tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh có 37/80 học sinh đạt giải. Với những kết quả đạt được, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương được Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tốt, xếp thứ 2/8 huyện, thành phố.

Năm học 2021 - 2022, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kiến Xương tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm học và ứng phó với dịch Covid-19; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các nhà trường; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Khởi tố 4 đối tượng đưa, nhận hối lộ tại chốt kiểm soát dịch

Chiều ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Việt Cường, sinh năm 1992, trú tại xã Hòa Tiến; Vũ Thị Lan, sinh năm 1984, trú tại xã Tân Lễ (Hưng Hà) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Nhận hối lộ" quy định tại khoản 2, Điều 354, Bộ luật Hình sự. Cường là cán bộ Trung tâm Y tế huyện Hưng Hà; Lan là cán bộ Trạm Y tế xã Tân Lễ.



Phạm Việt Cường và Vũ Thị Lan tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh.

Theo kết quả điều tra, với vai trò cán bộ y tế thuộc tổ công tác liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Triều Dương (Hưng Hà) có nhiệm vụ kiểm tra giấy xét nghiệm Covid-19 đối với người đi, vào Thái Bình, Phạm Việt Cường và Vũ Thị Lan đã nhận số tiền 3.500.000 đồng từ Nguyễn Trọng Đạt, nhân viên Ban Tuyên dụng lao động, Công ty Cổ phần Tiên Vương, địa chỉ tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên). Ngoài ra, Cường cùng với Lan còn nhận số tiền 5.000.000 đồng từ Nguyễn Duy Việt, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự, Công ty TNHH Thiên Sơn, địa chỉ thôn Lam Sơn, xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) để cho các nhân viên của hai công ty có giấy xét nghiệm Covid-19 quá hạn được qua chốt kiểm soát dịch vào địa bàn tỉnh Thái Bình. Riêng Vũ Thị Lan 2 lần nhận tổng số tiền 15.000.000 đồng từ Nguyễn Duy Việt.

Chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Đưa hối lộ" quy định tại khoản 2, Điều 364, Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Trọng Đạt, sinh năm 1984, trú quán xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) và Nguyễn Duy Việt, sinh năm 1983, trú quán xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (Hà Nội).

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

P.V

Bắt nhóm đối tượng cướp giật tài sản liên tỉnh

Ngày 29/8, Công an thành phố Thái Bình cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 7 đối tượng gây nhiều vụ cướp giật tài sản liên tỉnh trên địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định và thành phố Hải Phòng.

Theo kết quả điều tra, các đối tượng gồm: Nguyễn Như Hiếu, sinh năm 2006; Lê Huỳnh Đức, sinh năm 2004; Vũ Tiến Thành, sinh năm 2003; Vũ Thế Anh, sinh năm 2004; Vũ Văn Toàn, sinh năm 2004; Nguyễn Anh Đức, sinh năm 2003 và Bùi Anh Tuấn, sinh năm 2004, cùng trú tại thành phố Thái Bình. Do không có tiền tiêu xài nên lợi dụng khoảng thời gian từ 2 - 3 giờ đêm, người dân đi chợ hoặc đi làm ca đêm về, đến đoạn đường vắng, các đối tượng đi xe máy mô tô áp sát ép xe, chặn đầu, dùng dao chĩa bịt mắt từ trước hoặc dùng lời nói đe dọa cướp tiền và điện thoại của người dân.

Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thực hiện 7 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và thành phố Hải Phòng. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

P.V

CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG Tặng quà học sinh vượt khó học giỏi

Tại Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình, Công đoàn ngành Công Thương vừa tổ chức tặng quà cho học sinh là con công nhân lao động vượt khó học giỏi, học giỏi tiêu biểu năm học 2020 - 2021 và trao hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Năm học 2020 - 2021, Công đoàn ngành Công Thương có trên 5.500 học sinh là con đoàn viên, người lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12. Kết thúc năm học, có 3.521 em đạt học

sinh giỏi cấp trường; 82 em đạt học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 29 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 em đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Trong đó có 237 em hoàn cảnh khó khăn đạt học sinh giỏi các cấp. Trong dịp này, các công đoàn cơ sở đã biểu dương, khen thưởng 3.172 học sinh là con đoàn viên, người lao động ở 22 đơn vị đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi với tổng kinh phí 834 triệu đồng. Riêng Công đoàn ngành Công Thương khen thưởng 160 học

sinh với kinh phí 87 triệu đồng. Tại Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh Thái Bình, lãnh đạo Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn ngành Công Thương đã trao quà cho đại diện của 1.200 học sinh giỏi, học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi là con đoàn viên, công nhân lao động Công ty. Trong đó, quà của Liên đoàn Lao động tỉnh 20 suất, Công đoàn ngành Công Thương 22 suất.

Cũng trong dịp này, Công đoàn ngành Công Thương đã trao hỗ trợ cho 81 đoàn viên, người lao động của Công ty bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 42.300.000 đồng.

MAI THỤ

Ra mắt Công đoàn Công ty TNHH Hàng thể thao ván trượt QIS Việt Nam

Công đoàn Công ty TNHH Hàng thể thao ván trượt QIS Việt Nam (khu công nghiệp Gia Lê) vừa tổ chức ra mắt.

Công ty TNHH Hàng thể thao ván trượt QIS Việt Nam thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2019, ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm ván trượt sống và ván trượt tuyết. Tổng số cán bộ, công nhân 171 người.

Tại lễ ra mắt, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp

NGỌC MAI

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

6 thay đổi liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/9/2021

Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, sửa đổi, bổ sung 9 thông tư khác về đất đai, một trong số đó là Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất (sau đây gọi là sổ đỏ).

6 thay đổi liên quan đến sổ đỏ từ ngày 1/9/2021 theo Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT như sau:

1. Điểm mới về mã vạch của sổ đỏ

Mã vạch được dùng để quản lý, tra cứu thông tin về sổ đỏ và hồ sơ cấp sổ đỏ, thể hiện dưới cấu trúc MV = MX.MN.ST.

Với mã MX (mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất), Thông tư số 09 đã bổ sung thêm quy định về việc ghi mã này trong trường hợp địa phương không có đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể:

- Trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã MX được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của

Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.

- Trường hợp cấp sổ đỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh số 0 thể ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vào trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất, đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

2. Không phải nộp bản sao giấy tờ tùy thân khi làm sổ đỏ

Theo Thông tư số 09, khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành và kết nối với dữ liệu lĩnh vực đất đai, khi người dân nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ mà có yêu cầu thành phần là bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.

Đây là một quy định mới của Thông tư số 09, phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giúp người dân không cần mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi làm các thủ tục, thay vào đó, sử dụng dữ liệu trong hệ thống Cơ sở dữ liệu điện tử.

3. Sửa quy định cấp sổ đỏ khi đăng ký biến động đất đai

Thông tư số 09 đã bổ sung các trường hợp đăng ký biến động được cấp sổ đỏ là:

- Thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ đối với trường hợp sổ đỏ đã được cấp chung cho nhiều thửa.

Trước đây, điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT chỉ quy định trường hợp: "Hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất mới; tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới phù hợp với quy định của pháp luật".

- Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất ở vườn, ao gần liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Trước đây, điểm g khoản 2 Điều 19 Thông tư số 23 quy

định trường hợp: "Thay đổi toàn bộ các thông tin thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính".

4. Cách ghi xác nhận việc tặng cho thửa đất trên sổ đỏ

Thông tư số 09 đã làm rõ hơn cách viết xác nhận trên sổ đỏ trong trường hợp tặng cho thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác. Cụ thể:

- Trường hợp người sử dụng đất tặng cho toàn bộ thửa đất thì số đo ghi "Đã tặng cho toàn bộ thửa đất để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác) theo... (ghi tên và ngày tháng năm ký văn bản về việc tặng cho đất)".

- Trường hợp tặng cho một phần diện tích của một hoặc một số thửa đất, tặng cho một thửa đất hoặc một số thửa đất trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng khác thì số đo đã cấp được ghi "Đã tặng cho... m²" thuộc thửa đất số... tờ bản đồ số... (ghi lần lượt diện tích, số hiệu thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)...

Trước đây, khoản 16 Điều 18 Thông tư số 23 chỉ quy định về hướng dẫn cách ghi thông tin trên sổ đỏ trong trường hợp tự nguyện hiến một phần diện tích của thửa đất trên sổ đỏ.

5. Cách ghi khi có thửa đất

được tách ra để cấp riêng sổ đỏ. Đây là một nội dung mới, được Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT bổ sung cho Điều 18 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT. Cụ thể, trong trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, số tờ bản đồ địa chính của từng thửa đất) để làm... (đường giao thông hoặc thủy lợi hoặc công trình công cộng khác)...

(theo luatvietnam.vn)